

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเข้ากองทุนสงฆ์อาพาธ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ และ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ได้ทรงเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทางโรงพยาบาลจึงได้ถือวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่ง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำบุญฉลองโรงพยาบาลทุกปี และในปีนี้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการกองทุนสงฆ์อาพาธ มีมติให้ทอดผ้าป่าสามัคคีเข้ากองทุนสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงพยาบาลได้เปิดบริการมาเป็นเวลา ๓๘ ปี เดิมโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ปัจจุบันขยายบริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๓๒๐ เตียง เปิดให้บริการครอบคลุมทุกสาขาหลัก การบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช การสนับสนุนจากชุมชน และจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เช่น พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่อุ่นเกล้า วิจิตรโม หลวงพ่อปรีดา ฉันทโร (หลวงพ่อยุย) พระอาจารย์ทองปาน จารุวัฒน์ไธ ที่ได้เป็นธุระช่วยเหลือ จัดหาทุนทรัพย์ จัดหาเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินศรัทธาสามัคคี อาคารพระอาจารย์ทองปาน จารุวัฒน์ไธ (สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะสงฆ์อำเภอสว่างแดนดิน ได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธ ตั้งอยู่ชั้น ๕ อาคารปาริฉัตร ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ แยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่มานอนรักษาสามารถปฏิบัติกิจได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ โยภิกขเว มึ อุปภูตฺถเหยย โส คิลานึ อุปภูตฺถเหยย ” การให้การพยาบาล หรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท้ากับการได้อุปฐากพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลจึงได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ในการจัดหาทุนเพื่อให้การช่วยเหลือ พระสงฆ์ที่อาพาธที่มารับการ รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ และวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

จึงขอกราบบังคมทูลเรียนพระภิกษุสงฆ์ ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจรโลงพระศาสนาให้เจริญสืบไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเจ้านานาสงฆ์แห่งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบำเพ็ญครั้งนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยการพรให้ท่าน ทั้งครอบครัวประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนามาภาพ อุดมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการในทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

กำหนดการวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒)

เวลา ๐๙.๐๐ น. รับกองผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์

กำหนดการวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๙ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดหาทุนสำรองสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธ

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

หลวงปู่อุ่นเหล่า ชูธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพล

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

พระครูยุตธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง

พระอธิการคชภักดิ์ สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์สามัคคี

พระครูศรีภูมานุยุต เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (ธ)

พระครูปริยัติสิริวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน

รองประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

พระอธิการบุญหลาย เจ้าอาวาส วัดถ้ำภูมิตล

พระอาจารย์ทองปาน จารุวัฒน์ (วัดภูตะคาม)

พระวิริทธิ์พล จรรย์ธัมโม (วัดป่าแก้วชุมพล)

คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

หลวงปู่บุญมา คมภักธมโม	เจ้าอาวาสวัดป่าสีห์พนม	หลวงปู่คำบ่อ ฐิตพัฒน์โย	เจ้าอาวาสวัดบ้านตาล
พระครูอุตมญาณโสภณ	เจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม	พระครูเมตตา กิตติคุณ	เจ้าอาวาสวัดป่าสันติการวาส
พระอาจารย์ก้าน	เจ้าอาวาสวัดถ้ำเป็ด	พระอธิการหวิ่น	เจ้าอาวาสวัดโนนเสาชวิญ
พระคำพาว	เจ้าอาวาสวัดป่าโคกคอนดอนม่วย	พระอธิการบุญรักษ์	เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมวาส
พระครูโสภณธรรมสุนทร	เจ้าอาวาสวัดธาตุฝุ่น	พระอธิการสอน	เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปลวก
พระครูประทีปธรรมธีราภรณ์	เจ้าอาวาสวัดศรีวิสัย	พระครูวรภิกขธรรมโกศล	เจ้าอาวาสวัดโชติการาม
พระอธิการทองแพง	เจ้าอาวาสวัดสันติวัน	พระอธิการจิตจำลอง	เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อร้าง
พระอธิการเสี่ย	เจ้าอาวาสวัดสีสาวัน	พระอธิการอัสวิน	เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม
พระอธิการเปลี่ยน	เจ้าอาวาสวัดคำบอน	พระอธิการชัยณรงค์	เจ้าอาวาสวัดโคกสี
พระอธิการทองสูน	เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองทุ่ม	พระปลัดกัณหา	เจ้าอาวาสวัดคามวาสี
พระวิชัย	เจ้าอาวาสวัดบงเหนือ	พระครูโชติคุณาภรณ์	เจ้าอาวาสวัดดอนม่วย
พระครูกันตธรรมาภรณ์	เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง	พระสมณะศรี	เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
พระวิรัช	เจ้าอาวาสวัดประชานิยม	พระอธิการสมศักดิ์	เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
พระอาจารย์สุภาพ	เจ้าอาวาสวัดฐิติธรรมาราม	พระครูวิชัยธรรมมงคล	เจ้าอาวาสวัดท่าศิลา
พระอธิการลำควน	เจ้าอาวาสวัดโนนแสงทอง	พระสวั่น	เจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด
พระอธิการจันทร์ทับ	เจ้าอาวาสวัดภูหล่น	พระอธิการเป็น	เจ้าอาวาสวัดบ้านง่อน
พระอธิการเสถียร	เจ้าอาวาสวัดหนองไม้	พระเจริญศรี	เจ้าอาวาสวัดสุวรรณธาราราม
พระสมพร	เจ้าอาวาสวัดบ้านถ่อน	พระอธิการพันธ์	เจ้าอาวาสวัดหนามแพ่ง
พระอธิการสนทยา	เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบำเพ็ญผล	พระครูวีชัยสุนทร	เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายประทีป โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน

รองประธานฝ่ายฆราวาส

นายวิรัตน์ ทวยคนนท์

ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นายจิรมิตร อุตมธรรมภักดิ์

ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นายธีรวัฒน์ กล้าการรบ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน

ผอ. รพ.สว่างแดนดิน

คณะกรรมการฝ่ายชวราวาส

นายวิศาล พรเลิศ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
นายสมวงศ์ บุรณปัทมา ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน
นายไพโรจน์ จันทร์นะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒
นายสุภาพ คิตคำ สรรพากรอำเภอสว่างแดนดิน
พันโทศพล รุ่งบรรเทา สัสดีอำเภอสว่างแดนดิน
ว่าที่รต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสมบัติ อาจารย์ ปรเมงอำเภอสว่างแดนดิน
นายพิพจน์เดช เลิศพสุโชค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
นายวันชัย เหลืองอภิชาติกุล กรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นางสุกัญญา เผ่าวงศากรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นางทองอินทร์ พรหมชัย เกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
นายจำเริญ สวัสดิวัติน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
นายศิริศักดิ์ นิติกิจไพบูลย์ กรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นายปัญญา คงศิริ กรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นายวีระชน อิมะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
นายมีตวา วงศ์เดชะ หัวหน้าไปรษณีย์สว่างแดนดิน
นางศรีสว่าง ราชวงศ์ ข้าราชการบำนาญ
นางสาวชนกนันท์ แสงศักดิ์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
นายเพชร จิตรมิตร สรรพมิตรพื้นที่จังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
นางสาววิไลรัตน์ โมคมูล ผอ.การศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ว่าที่รต.ปารเมศ เถายะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
นางมะลิวัลย์ เชื้อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกุล
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินทุกคน

พ.ต.อ.กรีศักดิ์ สุขบาง ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
นายเมธี บุญญารัตน์ สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
นายอรรชวรช จันทศรี สอนข.สกลนครเขต.สว่างแดนดิน
นายกษม โสมศรีแพง อดีตรองผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒
นายมงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
นายพิเศษ ศิริวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอ
นายสุชาติ อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อำเภอ
นางพัชรกุล พงษ์สิทธิศักดิ์ กรรมการมูลนิธิรพร.
นายศิริบุญ มีถาวรกุล กรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นางกัญญาวิณี โชติธิตพิตร หัวหน้าสนง.ขนส่งสาขาสว่างแดนดิน
นายเรืองยศ อินทรธรรม นายกอบต.สว่างแดนดิน
นางศิริพร ศุภวรรณะกรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นายวิจิตร พงศ์พันธ์ กรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นายอุทิศ ชินวานิชย์เจริญ กรรมการมูลนิธิ รพร.สว่างแดนดิน
นายเข้มเพชร กองแก้ว ข้าราชการบำนาญ
นายแก้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนา
นายกิตติพงศ์ สุวรรณแทน ผู้จัดการโรงเรียนสุวรรณแทน
นายภาณุพงศ์ สาระบิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง พัฒนากรอำเภอสว่างแดนดิน
นายพงษ์อิสรา พลเดชา ผจก.การประปาสว่างแดนดิน
นายวิชาญ มิวคำผอ.แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
นายเรือง จันทลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครสาขาสว่างแดนดิน
นพ.ประมินทร์ อนุกุลประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารออมสินสาขาสว่างแดนดิน ได้ที่ชื่อบัญชี

เงินกองทุนสงฆ์อาหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๘๐๐๙๙๕๐๒

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่โรทาน ได้ที่ คุณเบญจกิต คุ๊กษ์จักร เบอร์มือถือ : ๐๘๑ - ๗๓๗๐๘๒๕